

HỘI NGHỊ VỀ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI TRUNG MỸ DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Một hội nghị về tác động của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và các biện pháp mà các doanh nghiệp địa phương nên áp dụng để đối phó với họ dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 11 tại Quận 1 của TP HCM.

Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang diễn ra sẽ có nhiều hậu quả nặng nề cho ngành sản xuất, dịch vụ và thương mại của Việt Nam. Nhiều người cho rằng xung đột thương mại đã ảnh hưởng tích cực đến đất nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu chiến tranh tiếp tục, các công ty địa phương có thể trở nên dễ bị tổn thương khi nền kinh tế toàn cầu không thể tránh được sự hỗn loạn.

Theo đó, Saigon Times Group và Bluescope Việt Nam, một trong những nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm và giải pháp thép, đồng tổ chức hội nghị, theo chủ đề, “Trung-Hoa Kỳ. chiến tranh thương mại: Triển vọng của các doanh nghiệp Việt Nam là gì?” giúp các công ty địa phương có được những hiểu biết sâu sắc về ma sát thương mại và chuẩn bị các phản ứng để đối phó với tác động kinh tế của cuộc xung đột.

Tại hội nghị, giáo sư Tiên sĩ Trần Đình Thiện, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và hiện là thành viên của nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng, sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, cùng với tác động của nó đối với Nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng.

Ngoài ra, theo ông Trần Đình Thiện chia sẻ với những người tham gia mà các ngành sẽ dễ bị tổn thương trước chiến tranh và những ngành nào có thể gặt hái lợi ích từ nó.

Với hiểu biết sâu sắc về tác động của hàng thương mại đối với doanh nghiệp, Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sẽ nói về cách các doanh nghiệp địa phương tận dụng lợi thế và giảm thiểu trở ngại trong bối cảnh của cuộc chiến thương mại.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ thu hút nhiều diễn giả hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc NS Bluescope, và Hồ Đức Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhựa Rạng Đông . Họ sẽ đưa ra những ví dụ sinh động về những tác động của cuộc xung đột thương mại đối với các lĩnh vực của họ và các biện pháp để đối phó với những tác động này.

Trong khi đó, Vũ Quang Thịnh, giám đốc điều hành của Dynam Capital, công ty quản lý quỹ đầu tư Vietnam Holding, sẽ là người điều hành của sự kiện. Ông có những hiểu biết sâu sắc về những thay đổi của nền kinh tế địa phương và của các nền kinh tế địa phương, do chiến tranh thương mại mang lại.